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ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั ผมเช่ือว่าหลายองค์กรคุ้นเคยกับค าว่าที่ "ที่ปรึกษา" เป็นอย่างดี แต่หลายคนอาจจะยงัมี

ความเข้าใจผิดเก่ียวกับที่ปรึกษา เช่น บางคนเข้าใจว่าที่ปรึกษาคือกลุ่มคนที่คอยให้ค าปรึกษาในระดับนโยบายแก่

คณะกรรมการบริหารซึง่ไมค่่อยมีใครรู้จกั เพราะปีหนึ่งอาจจะเห็นหน้าสกัครัง้สองครัง้ หรือให้ช่ือมาแทนค าปรึกษา เพราะ

ช่ือขายได้ในวงสงัคม บางคนเข้าใจว่าที่ปรึกษาคือคนที่เข้ามาเดินไปเดินมาในองค์กรเดือนละครัง้ ในขณะที่บางคนเข้าใจ

วา่ที่ปรึกษาคือกลุม่คนที่เข้ามาวางระบบงานเร่ืองต่างๆให้กบัองค์กรเพียงชัว่ครัง้ชัว่คราว แล้วก็ทิง้แฟ้มเร่ืองราวที่สวยหรู

(แตไ่มไ่ด้ใช้งาน)ไว้ให้คนที่อยูข้่างหลงั 

ผู้บริหารองค์กรบางองค์กรเคยจ้างที่ปรึกษาโดยคาดหวงัว่าจะมาช่วยกนัพฒันาองค์กร แต่ผู้บริหารหลายราย

กลบัได้แต่ประวตัิการจ้างที่ปรึกษากับแฟ้มใหญ่ๆชุดหนึ่งที่มีแต่เอกสาร บางคนบ่นว่าเสียเงินไม่เท่าไหร่ แต่เจ็บใจที่ไม่

คุ้มคา่ รู้ยงันีจ้้างพนกังานของเรามาท าเองดีกวา่ เหตกุารณ์แบบนีท้ าให้ผู้บริหารบางองค์กรเร่ิมมองที่ปรึกษาในทางลบมาก

ขึน้ 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงเร็วขึน้ บ่อยขึน้ 

วิวฒันาการของวิทยาการและเคร่ืองมือการบริหารจัดการสมยัใหม่มีมากขึน้ องค์กรต่างๆคงจะไม่สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านีด้้วยตัวเองได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องใช้บริการที่ปรึกษาจากภายนอก เราจะเห็นว่า

บางครัง้กฎหมายหรือข้อก าหนดของระบบมาตรฐานสากลบางอย่างออกมาบงัคบักิจการบางอยา่งภายในเวลาที่สัน้มาก 

องค์กรจะต้องได้รับการรับรองจากระบบนัน้ระบบนี ้มิฉะนัน้จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ แน่นอนว่าบางครัง้องค์กร

จะถกูบงัคบัเลอืกให้ใช้ที่ปรึกษา(ต้องใช้ที่ปรึกษา แตใ่ห้สทิธิเลอืกได้) โดยมีผลประโยชน์ในเร่ืองภาษีหรือลดหยอ่นตา่งๆเข้า

มาเก่ียวข้อง องค์กรเหลา่นีจ้ึงต้องใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกโดยอตัโนมตัิ แต่ก็มีบางองค์กรท่ีต้องการเลอืกใช้บริการ

ที่ปรึกษาจากภายนอก เพราะต้องการพฒันาองค์กรให้เร็วขึน้ดีขึน้ โดยใช้ผู้ที่ช านาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยในการพฒันา

ระบบงานในด้านตา่งๆ 

เพื่อให้องค์กรสามารถเลือกที่ปรึกษา โดยเฉพาะที่ปรึกษาที่จะเข้ามาช่วยวางหรือพฒันาระบบต่างๆในองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ ผมจึงขอเสนอแนะแนวทางในการเลอืกที่ปรึกษาภายนอกดงันี ้

• ให้ที่ปรึกษามาประเมินระบบก่อนท่ีจะเลอืก 



เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสิ่งที่องค์กรคิดว่าเป็นปัญหาหรือแนวทางที่จะจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยพฒันานัน้ถกูต้องหรือ

สมควรหรือไม ่จึงควรเรียกองค์กรที่ให้บริการให้ค าปรึกษาวาง/พฒันาระบบงานเข้ามาช่วยตรวจสอบและประเมินดกู่อนว่า

จดุไหนบ้างที่องค์กรของเราควรจะพฒันาปรับปรุง อาจจะบอกเพียงโจทย์กว้างๆไปก่อน อยา่เพิ่งไปบอกเขาหมดวา่จดุออ่น

หรือปัญหาของเราคืออะไร เพราะในระหว่างที่ที่ป รึกษาศึกษาหรือประเมินระบบ เราสามารถประเมินศกัยภาพของที่

ปรึกษารายนัน้ๆได้ว่าเก่งจริงหรือไม่ และถ้าเราให้ที่ปรึกษาหลายๆรายเข้ามาประเมิน ก็สามารถเปรียบเทียบผลการ

ประเมินระหวา่งที่ปรึกษาด้วยกนัได้ นอกจากนีส้ิง่ที่เราจะได้รับคือ ผลการประเมินระบบที่ครอบคลมุมากยิ่งขึน้จากมมุมอง

ของบคุคลภายนอก ถ้าต่อรองได้ก็อาจจะต่อรองให้ที่ปรึกษาเข้ามาประเมินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าจะเสียควรจะ

เสยีให้น้อยที่สดุ 

• ควรเรียกมาคยุหลายๆราย 

การท่ีจะใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอก ควรจะเรียกมาคยุหลายราย เพราะการที่เขาเข้ามาน าเสนอนัน้ ถือ เป็นการเรียน

ลดัของผู้บริหารหรือทีมงานโดยไม่ต้องเสียเงิน (เรียนฟรี) ซึง่จะช่วยเพิ่มความรู้(จากการซกัถาม)และมมุมองเก่ียวกบัเร่ือง

หรือระบบนัน้ๆให้กับทีมงานได้มากขึน้ ในขณะเดียวกันการพูดคุยกับที่ปรึกษาหลายๆรายจะท าให้ทีมงานผู้บริหารมี

ประเด็นค าถามในแง่มมุตา่งๆที่ครบถ้วนมากขึน้  

• ตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษาจากองค์กรที่อ้างอิง 

เมื่อเลอืกที่ปรึกษารายใดแล้ว เพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้มากยิ่งขึน้ นา่จะมีการตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษารายนัน้ๆจาก

ลกูค้าเก่าที่เขาอ้างอิงมา หรือไม่ก็อาจจะแอบถามวา่เคยไปเสนองานที่ไหนบ้าง(ทัง้ที่ได้งานและไม่ได้งาน) แล้วอาจจะไป

สอบถามองค์กรที่ท่ีปรึกษาไปเสนอแล้วไมไ่ด้งาน เพื่อจะถามวา่เหตใุดจึงไมเ่ลอืกที่ปรึกษารายนี ้ซึง่อาจจะหาข้อมลูได้ยาก

กวา่ แตถ้่าเป็นไปได้นา่จะมีประโยชน์กวา่ถามลกูค้าที่เขาเคยให้บริการ หรือไมก็่ต้องท าทัง้สองทาง  

• ควรมีบริการหลงัการขาย 

ความรู้ที่ผู้บริหารบางทา่นเคยเจอมาคือตอนที่เข้ามาน าเสนอดีมาก ตอนท่ีเข้ามาวางระบบก็ท าได้ดี แตพ่อสง่งานเสร็จแล้ว 

ไมส่ามารถติดต่อกบัที่ปรึกษาได้เลย และถ้าจะขอใช้บริการต่อเนื่องจากระบบท่ีเข้ามาวางให้แล้ว คา่บริการสงูมาก(เพราะ

สว่นใหญ่จะคิดเป็นรายชัว่โมง) ผมจึงอยากจะแนะน าว่าในสญัญาการด าเนินโครงการควรจะมีการตกลงกนัให้ชดัเจนว่า

จะต้องมีบริการติดตามผลหลงัการด าเนินโครงการไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือนครัง้  

ทัง้หมดนีค้งพอจะเป็นแนวทางให้กบัผู้บริหารองค์กรตา่งๆได้น าไปใช้ในการพิจารณาการใช้บริการที่ปรึกษาจากภายนอก

ได้ดียิ่งขึน้นะครับ ประเด็นส าคญัที่ผู้บริหารควรจะน ามาพิจารณาก่อนที่จะตดัสนิใจวา่จะจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามา

หรือไมค่ือ โครงการนัน้คนในองค์กรสามารถท าได้หรือไม ่โครงการนัน้มีความเร่งดว่นมากหรือไม ่โครงการนัน้มีความคุ้มค่า

หรือไมเ่มื่อเทียบกบัเงินท่ีจะลงทนุไป แล้วจึงคอ่ยตดัสนิใจนะครับ 


